

Số: /BC-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023

Kính gửi:

- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Văn phòng Huyện ủy.

Thực hiện Công văn số 2323-CV/HU ngày 23/9/2024 của Huyện ủy Bắc Sơn về giao UBND huyện xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa huyện năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023, như sau:

Tại Hội nghị đối thoại, UBND huyện đã nhận được **28** ý kiến, kiến nghị của các đại biểu thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả đến nay: có **08** kiến nghị đã giải quyết xong (*chiếm 28,6%*), **10** kiến nghị đang giải quyết (*chiếm 35,7%*), **10** kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực (*chiếm 35,7%*).

1. Lĩnh vực giao thông (10 ý kiến)

1.1. Kiến nghị đã giải quyết xong (01 ý kiến)

- Đề nghị quan tâm đầu tư tuyến đường thôn Yên Thành- xã Tân Thành sang Lân Thùng – xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông phục vụ đi lại, sinh hoạt, giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế cho nhân dân xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn và xã Phương Giao, huyện Võ Nhai là cần thiết phải xây dựng tuyến đường giao thông kết nối giữa 02 vùng, nhằm phục vụ thuận tiện trong quá trình giao thông đi lại của nhân dân. Tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, giao lưu trao đổi hàng hoá và đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo của các dân tộc trong vùng tiến tới xây dựng xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Ngày 17/3/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ thôn Yên Thành, xã Tân Thành giáp xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 25/5/2023 công trình đã được khởi công xây dựng, đến tháng 10/2023 tuyến đường này đã được thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng cho đến nay.

1.2. Kiến nghị đang giải quyết (02 ý kiến)

- Đề nghị xem xét đầu tư đường trục xã Tân Thành có chiều dài 16 km do Nhân dân tự xây dựng nay đã xuống cấp (một số đoạn là đường đất) để đảm bảo

năm 2024 xã Tân Thành về đích Nông thôn mới: Đối với các tuyến đường này đã được phê duyệt theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện về phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Gõ - Yên Thành, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo nguồn vốn ATK và theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của UBND huyện Bắc Sơn về phê duyệt Dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân Vũ - Bình An (qua thôn Tân Vũ, Bình An) xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Đề án 162. Các tuyến đang được triển khai thi công sẽ hoàn thành trong năm 2024.

- *Đề nghị quan tâm xây dựng cầu bản hoặc lấp cống đối với tuyến đường ĐH78 tại vị trí khe 6 trên địa bàn thôn Tân Vũ, xã Tân Thành (trước đây đã có cống nhỏ nhưng không kịp thoát nước):* Đối với vị trí này, hiện nay UBND huyện đã giao cho phòng chuyên môn tổ chức khảo sát và lập hồ sơ và dự kiến sẽ thực hiện xong trong năm 2024 (dùng nguồn vốn dư sửa chữa thường xuyên đường huyện).

1.3. Kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới (07 ý kiến)

- *Đề nghị lắp đặt biển báo và gờ giảm tốc đoạn đường rẽ từ thôn Hoan Trung xã Chiến Thắng - xã Tân Tri:* Tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành khảo sát và đề xuất cụ thể để thực hiện vào cuối năm 2024 nếu cân đối được nguồn kinh phí (dự kiến sẽ dùng nguồn vốn dư sửa chữa thường xuyên đường huyện).

- *Đại biểu Nhân dân thôn Pá Te, thôn Hoan Trung xã Chiến Thắng đề nghị xem xét đầu tư nâng cấp 02 ngàm trên tuyến đường ĐH 76 và 01 ngàm trên tuyến đường xã đi qua hai thôn trên:* Tiếp thu ý kiến của đại biểu, đối với việc đầu tư nâng cấp 02 ngàm trên tuyến đường ĐH 76 và 01 ngàm trên tuyến đường xã đi qua hai thôn Pá Te, Hoan Trung xã Chiến Thắng. Hiện nay UBND huyện đã đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để thực hiện trong thời gian tới.

- *Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ đầu tư tuyến đường trục thôn Quang Thái, Kha Hạ, Khuôn Bông xã Vũ Lễ và đường Lân Kẽm - Vũ Lễ sang thôn Thâm Xi – xã Tân Tri:* Tiếp thu ý kiến của đại biểu, đối với nội dung này Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã trả lời tại báo cáo số 115/BC-KT&HT ngày 16/9/2024 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ mười chín) HĐND khóa XX. Đề nghị UBND xã Vũ Lễ tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện theo Đề án 162 của UBND tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- *Đề nghị cấp trên tiếp tục đầu tư đường giao thông nông thôn tại các thôn: Lân Cà, Lân Cà- Lân Hoèn, Nóc Mò, Pá Ó để Nhân dân đi lại dễ dàng và phát triển sản xuất; đoạn đường rẽ từ tỉnh lộ ĐT 243 vào Lân Khoang, thôn Làng Thảm để phát triển du lịch thung lũng hoa xã Trấn Yên:* Tiếp thu ý kiến của đại biểu, đối với việc đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn tại các thôn này, hiện nay UBND huyện đã đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Đề nghị quan tâm khắc phục tuyến đường Bản Thí, xã Vạn Thủy hiện nay đã hư hỏng sụt lún do nhiều xe quá tải đi qua: Tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với tuyến đường này, hiện nay UBND huyện đã đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Đại biểu xã Trấn Yên kiến nghị: Năm 2022, Nhà nước quan tâm cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT 243 đoạn từ thôn Lân Gặt ra đến ngã ba Mỏ Nhài, có xây rãnh dọc thoát nước đoạn từ trường Tiểu học 2 xã Trấn Yên đến ngã ba đường rẽ từ thôn Làng Thảm đi thôn Nà Kéo, mà không xây đến điểm cuối cống thoát nước còn cách khoảng 100 mét, nên hàng ngày nước thải từ đầu tuyến dồn ứ đọng tại đây gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân tại khu vực này, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét thực hiện xây dựng đoạn còn lại đến cống thoát cuối tuyến, đảm bảo môi trường không ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của người dân: Đối với nội dung này tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 khóa XV, Đồng chí Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã trả lời cụ thể “Hiện tại vị trí này mặt bằng người dân đang chiếm dụng, đề nghị UBND xã Trấn Yên tuyên truyền giải phóng mặt bằng” và báo cáo kết quả về UBND huyện để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn xem xét tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (00 ý kiến)

2.1. Kiến nghị đã giải quyết xong (02 ý kiến)

- Đề nghị xem xét việc đền bù kinh phí giải phóng mặt bằng trường Mầm Non xã Hưng Vũ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng Trường Mầm non xã Hưng vũ. UBND huyện Bắc Sơn đã bổ sung kinh phí để thanh toán tại Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 27/12/2023, với tổng số tiền là 172,508 triệu đồng.

- Đề nghị quan tâm xây nhà văn hóa mới sau sáp nhập 2 thôn Phong Thịnh I và Phong Thịnh II, xã Tân Thành: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của đại biểu, UBND huyện đã xem xét và thực hiện hỗ trợ nguồn vốn 130 triệu đồng để xây dựng Nhà văn hóa thôn Phong Thịnh sau sáp nhập tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện.

2.2. Kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới (02 ý kiến)

- Đề nghị quan tâm đơn đốc công ty được giao quản lý, khai thác chợ sớm triển khai xây dựng chợ Ngã Hai xã Vũ Lễ, chợ Mỏ Nhài xã Hưng Vũ để Nhân dân họp chợ: Trong thời gian qua, UBND huyện đã luôn quan tâm tăng cường chỉ đạo, đơn đốc việc thực hiện cam kết của Doanh nghiệp với ban chuyển đổi chợ. Hiện nay đối với chợ xã Vũ Lễ đang được doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2025. Riêng đối với chợ xã Hưng Vũ, UBND huyện đã đề xuất với cấp có thẩm quyền tại Văn bản số 846/UBND-KT&HT ngày 20/5/2024 về việc đề nghị thu hồi chợ xã Hưng Vũ; Sở Công thương đã ban hành Thông báo số 62/TB-SCT ngày 20/6/2024 về kết quả cuộc họp làm việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về việc đề nghị thu hồi chợ xã Hưng Vũ. Tuy nhiên doanh nghiệp đã có ý kiến đề xuất xin lùi thời hạn thực hiện với lý do là ảnh hưởng của hậu quả đại dịch Covid-19, dẫn đến Doanh nghiệp chưa thể bố trí được đủ nguồn lực ngay để tổ chức thực hiện và có cam kết xin lùi thời gian đầu tư xây dựng hoàn thành

trong năm 2024. Do đó, trong thời gian tới UBND huyện, UBND xã Trấn Yên, Hưng Vũ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng và nếu tiếp tục quá thời hạn như đã cam kết, UBND huyện sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư theo quy định.

- *Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng sân thể thao xã Hưng Vũ:* Sân thể thao xã Hưng Vũ đã được UBND huyện hỗ trợ 100 triệu để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, khu vực sân thể thao xã hiện nay đã xây dựng Nhà văn hóa xã, Trụ sở Công an xã, phần diện tích đất còn lại và theo quy hoạch mở rộng sẽ di chuyển các phòng học điểm trường Tiểu học về trường chính và xây dựng Trụ sở UBND xã mới. Diện tích sân thể thao hiện nay chật hẹp, chưa đáp ứng được so với nhu cầu trong thời gian tới, UBND xã đã lập quy hoạch chung xây dựng xã, bố trí quy hoạch sân thể thao xã tại vị trí mới, trong thời gian tới, căn cứ quy hoạch được duyệt và khả năng cân đối nguồn lực sẽ xem xét đầu tư xây dựng sân thể thao xã Hưng Vũ đáp ứng với nhu cầu sử dụng theo đề xuất UBND xã.

3. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi (04 ý kiến)

3.1. Kiến nghị đã giải quyết xong (01 ý kiến)

- *Đề nghị tiếp tục đầu tư tuyến mương cánh đồng Nà Doài thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành đảm bảo nước tưới tiêu cho cánh đồng:* Công trình sửa chữa, nâng cấp Mương Nà Doài, thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp mương Nà Doài, thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành với tổng vốn đầu tư là 729.927.007 đồng, quy mô đầu tư là 626m. Hiện nay, nhà thầu đã thi công xong, chuẩn bị nghiệm thu quyết toán hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

3.2. Kiến nghị đang giải quyết (02 ý kiến)

- *Đề nghị quan tâm hỗ trợ tập huấn kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc các loại hoa tại thung lũng hoa Lân Khoang, xã Trấn Yên để phát triển du lịch:* Tiếp thu ý kiến của đại biểu. Năm 2024 UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai hỗ trợ tập huấn gieo trồng và chăm sóc các loại hoa và đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTĐVNN, ngày 18/01/2024 về kế hoạch công tác Khuyến nông năm 2024, trong kế hoạch đã đưa nội dung đề nghị của cử tri thôn Làng thắm, xã Trấn Yên để tổ chức 01 lớp tập huấn, dự kiến thực hiện vào tháng 9/2024. Tuy nhiên qua khảo sát, trao đổi với chính quyền xã Trấn Yên đã quyết định thống nhất lùi thời gian tập huấn (*dự kiến tổ chức tập huấn trong tháng 10/2024*) để đảm bảo sát thực tế người dân triển khai trồng hoa phát triển du lịch tại địa phương (*Có Kế hoạch số 01/KH-TTĐVNN, ngày 18/01/2024 và thông báo số 04/TB-TTĐVNN, ngày 20/02/2024 về triển khai thực hiện chương trình truyền thông “Khuyến nông Phiên chợ ” và tập huấn công tác khuyến nông năm 2024*).

- *Đề nghị đầu tư xây đập chứa nước và mương dẫn nước tại thôn Nà Gõ, xã Tân Thành:* Công trình đập chứa nước và mương dẫn nước tại thôn Nà Gõ, xã Tân Thành, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công

trình: Xây dựng đập thủy luân Nà Gõ và cải tạo hệ thống mương trên địa bàn xã Tân Thành với tổng mức đầu tư là 5.999.545.000 đồng, quy mô đầu tư: 01 đập dâng chiều dài 68,5m, 02 tuyến mương dài 1.031m. Hiện nay, chủ đầu tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình.

3.3. Kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới (01 ý kiến)

- Đề nghị quan tâm đầu tư xây đập chứa nước Nặm Rằm tại thôn Làng Huyền, xã Trấn Yên để các thôn Làng Huyền, Làng Thắm, Lân Gặt lấy nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp: Tiếp thu ý kiến của đại biểu, đối với Công trình theo đề nghị của đại biểu xã Trấn Yên, UBND huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 19/9/2024 về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

4. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường (02 ý kiến)

4.1. Kiến nghị đã giải quyết xong (01 ý kiến)

- Đề nghị xem xét xử lý trang trại nuôi lợn của hộ ông Dương Công Hưng, xã Tân Thành thường xuyên xả nước thải ra gây ô nhiễm môi trường: Ngay sau khi tiếp nhận được ý kiến của đại biểu. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tân Thành tổ chức kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra có 01 công trình bể lắng của cơ sở chăn nuôi lợn đã xuống cấp và dò rỉ nước thải trong chăn nuôi ra môi trường gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình canh tác nông nghiệp xung quanh khu vực liên kề. Đoàn đã yêu cầu hộ gia đình ông Dương Công Hưng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định. Yêu cầu hộ ông hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý chất thải trong chăn nuôi đảm bảo không gây ô nhiễm ra môi trường xung quang. Đến ngày 26/9/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp kiểm tra khu vực chăn nuôi của hộ gia đình ông Dương Công Hưng. Qua kiểm tra hộ ông Dương Công Hưng đã thực hiện xử lý và khắc phục hệ thống thu gom xử lý chất thải trong chăn nuôi đảm bảo. Hiện nay gia đình đang tạm dừng hoạt động chăn nuôi để thực hiện tiêu độc khử trùng. Quy trình xử lý của khu vực chăn nuôi: nước thải được đưa vào 01 bể Bioga dung tích 1.400m³ sau đó được đưa vào 05 ao sinh học với tổng diện tích khoảng 1.400m² và thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực nên việc thường xuyên xả nước thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường là không có.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Tân Thành thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình ông Dương Công Hưng trong để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và xử lý nếu hộ gia đình ông Dương Công Hưng thực hiện chăn nuôi không đảm bảo quy định về Bảo vệ môi trường.

4.2. Kiến nghị đang giải quyết (01 ý kiến)

- Đề nghị cấp trên xem xét về việc một số gia đình đã hiến đất làm mặt bằng các công trình cộng đồng trên địa bàn xã Chiến Thắng đã lâu, đến nay chưa được chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai; Để có cơ sở lập, phê duyệt về chủ trương,

kinh phí thực hiện đo đạc, chỉnh lý các thửa đất mà người sử dụng đất đã hiến, tặng để xây dựng công trình công cộng. Ngày 15/02/2023, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 209/UBND-PTNMT về việc rà soát các trường hợp người sử dụng đất hiến, tặng đất để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn huyện; Văn bản số 751/UBND-PTNMT ngày 07/5/2024 của UBND huyện Bắc Sơn về việc tiếp tục rà soát các trường hợp người sử dụng đất hiến, tặng đất để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn huyện. Hiện nay đơn vị phòng chuyên đã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đo đạc, chỉnh lý các thửa đất mà người sử dụng đất đã hiến, tặng để xây dựng công trình công cộng và UBND huyện đang xem xét phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian tới.

5. Lĩnh vực Văn hoá (02 ý kiến đang giải quyết)

- *Đề nghị quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận đền Keng Giàn, thôn Lân Gặt, xã Trấn Yên là di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp:* Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 06/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về rà soát, kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024. UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiến hành bổ sung danh mục, bổ sung phiếu kiểm kê. Hiện nay tổ kiểm kê đang tổng hợp, thu thập thông tin, thống kê, lập danh mục, tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ, sản phẩm, cơ sở dữ liệu về di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong đó có điểm di tích Đền Keng Giàn để đánh giá các tiêu chí của di tích theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Trên cơ sở xem xét đánh giá sau kiểm kê năm 2024, nếu đủ điều kiện sẽ thực hiện các bước để lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích theo quy định.

- *Đề nghị đầu tư trạm tiếp sóng tại thôn Nóc Mò, Lân Cà, Lân Cà - Lân Hoèn xã Trấn Yên (không có sóng điện thoại và lờm sóng):* Tiếp thu ý kiến của đại biểu. UBND huyện đã có báo cáo, đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông tỉnh Lạng Sơn. Ngày 13/9/2024 Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 2318/STTTT-HTS về trả lời nội dung kiến nghị của cử tri huyện Bắc Sơn, cụ thể như sau: (1) Tại khu vực thôn Lân Cà, xã Trấn Yên: Viễn thông Lạng Sơn sẽ lập phương án để triển khai xây dựng 01 trạm thu phát sóng di động để phủ sóng tại khu vực này. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024; (2) Đối với thôn Nóc Mò, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn là khu vực có địa hình đồi núi, dân cư rải rác, thưa thớt, khoảng cách để có thể kết nối đến hạ tầng hiện có của các doanh nghiệp viễn thông rất xa, hệ thống hạ tầng hiện nay của các doanh nghiệp viễn thông chưa thể đáp ứng được. Để đầu tư hạ tầng trạm phát sóng mới vào thôn Nóc Mò thì chi phí đầu tư ban đầu lớn, ngoài ra còn chi phí vận hành, khai thác hàng năm (*chi phí đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng và khoảng 150 triệu/năm chi phí vận hành*), các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa thể bố trí được nguồn lực để xây dựng hạ tầng viễn thông đáp ứng phủ sóng. Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các Tập đoàn viễn thông xây

dựng trạm BTS tại khu vực trên (Công văn số 2291/STTTT-HTS ngày 11/9/2024 về việc đề nghị quan tâm giải quyết kiến nghị cử tri Lạng Sơn về việc đầu tư trạm thu phát sóng thông tin di động tại các khu vực chưa có sóng).

6. Lĩnh vực giáo dục (01 ý kiến đang giải quyết)

- Đề nghị quan tâm đầu tư máy vi tính và phân công giáo viên dạy môn tin học tại điểm trường Tiểu học xã Nhất Hòa: Năm học 2024-2025 trường Tiểu học xã Nhất Hòa có 23 lớp với tổng số 328 học sinh, trường có 34 giáo viên (thiếu 01 giáo viên môn Tin học), trường có 1 điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại điểm trường chính và điểm trường lẻ cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học. Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học là môn học bắt buộc từ khối lớp 3 cấp Tiểu học. Để đảm bảo học sinh tại điểm trường chính và các điểm trường lẻ được học môn Tin học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, UBND huyện đã đầu tư cho trường Tiểu học xã Nhất Hòa 01 phòng vi tính với 18 máy vi tính tại điểm trường chính để học sinh thực hành môn Tin học (các điểm trường lẻ chưa có phòng máy và máy vi tính). Do trường Tiểu học xã Nhất Hòa chưa có giáo viên bộ môn Tin học để giảng dạy, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu giao biệt phái 01 giáo viên Tin học từ trường THCS xã Nhất Tiến đến tăng cường thực hiện việc giảng dạy môn Tin học ở tại điểm trường chính Tiểu học xã Nhất Hòa (do giáo viên phải thực hiện việc giảng dạy môn Tin ở cả trường THCS xã Nhất Tiến, nên nhà trường đã bố trí học sinh ở các điểm trường lẻ ra điểm trường chính để học lý thuyết và thực hành môn Tin học với thời lượng 1 buổi/ tháng/điểm trường đảm bảo 100% học sinh các khối lớp 3, 4, 5 năm học 2024-2025 của trường được học môn Tin học).

Đề trường Tiểu học xã Nhất Hòa có đủ giáo viên dạy môn tin học tại điểm trường. Hiện nay UBND huyện đang tổ chức tuyển dụng giáo viên môn Tin học và đầu tư trang bị phòng máy, các máy vi tính cho các điểm trường thuộc trường Tiểu học xã Nhất Hòa trong thời gian tới khi cân đối được nguồn kinh phí.

7. Về cơ chế, chính sách (03 ý kiến)

7.1. Kiến nghị đã giải quyết xong (02 ý kiến)

- Đại biểu xã Chiến Thắng đề nghị quan tâm có chế độ ưu đãi, động viên đối với các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn sau khi nghỉ công tác: Hiện nay, các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Trưởng khối phố là hai trong số ba chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố được hưởng phụ cấp hàng tháng, theo đó hai chức danh này đang được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,3 mức lương cơ sở (tại các thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự) và 1,2 mức lương cơ sở đối với các thôn còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, hai chức danh này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do vậy không được hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp một lần theo quy định của Luật

Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cá nhân có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Ngày 29/6/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Tại Luật mới đã quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Sau khi Luật có hiệu lực, căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

- *Đại biểu xã Tân Thành đề nghị quan tâm cho Nhân dân vay vốn ưu đãi các kênh tại Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng:* Trong những năm qua, UBND huyện luôn chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với Tổ chức nhận ủy thác các cấp, UBND xã Tân thành thường xuyên khảo sát, triển khai và nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ vay vốn khi có đủ điều kiện để được vay vốn tín dụng Chính sách theo quy định. Xã Tân Thành thuộc xã vùng III của huyện. Qua đó người dân trong xã được hưởng hầu hết các chương trình đã được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai trên địa bàn toàn huyện nói chung. Tính đến nay xã Tân thành có tổng dư nợ là 31,1 tỷ đồng thông qua 9 chương trình cho vay với 529 hộ vay vốn. Nguồn vốn tập trung cho vay đối với các chương trình, Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ vay vốn xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... Qua khảo sát hàng năm nguồn vốn trên địa bàn xã Tân thành cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ dân khi có đủ điều kiện được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách theo quy định.

Đối với việc đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ cho các đối tượng tham gia vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Trong thời gian qua đã được Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức hội nhận ủy thác các cấp, tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ tối đa, hướng dẫn và đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ khi hộ vay tham gia vay vốn các thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là do Ngân hàng Chính xã hội Trung ương quy định nên việc đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ phải được phép của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội miễn toàn bộ chi phí đối với các loại giấy tờ, mẫu biểu cũng như sổ vay vốn lưu tại hộ gia đình. Hộ vay vốn chỉ cần đăng ký nhu cầu vay vốn khi đáp ứng đủ điều kiện, và đến nhận tiền vay tại các điểm giao dịch đã được đặt tại khuôn viên của UBND xã, thị trấn khi được thông báo phê duyệt giải ngân. Trong thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa đối với các đơn vị ủy thác, UBND các xã, thị trấn để tín dụng chính sách ngày càng đạt được hiệu quả cao hơn.

7.2. Kiến nghị đang giải quyết (01 ý kiến)

- *Đề nghị xem xét giải quyết hồ sơ vay vốn của hộ ông Lương Đình Kiên, thôn Hợp Nhất, xã Đông Ý theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025, đã nộp từ tháng 4/2023:* Trên cơ

sở ý kiến của hộ ông Lương Đình Kiên, thôn Hợp Nhất, xã Đồng Ý. Ngày 06/11/2023, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt kiểm Lâm huyện họp rà soát, xem xét, làm việc, trao đổi cụ thể đối với hồ sơ đề xuất dự án của ông Lương Đình Kiên. Qua buổi làm việc được phân tích, hướng dẫn, trao đổi, hộ ông Lương Đình Kiên đã tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung dự án đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét, thẩm định theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 18/9/2024, hộ ông Lương Đình Kiên mới hoàn chỉnh gửi hồ sơ đề xuất dự án đến Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Sơn, hiện Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Sơn đang xem xét, thẩm định, nếu đủ điều kiện và có văn bản gửi đến UBND huyện sẽ tiến hành thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ phê duyệt để hưởng chế độ chính sách theo quy định.

8. Lĩnh vực điện (01 ý kiến đã giải quyết xong)

- Đề nghị xem xét giải quyết thực hiện dự án xây dựng trạm điện trung thế tại thôn Nà Gõ, xã Tân Thành, đến nay các hộ dân chưa được đền bù kinh phí giải phóng mặt bằng: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 được triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022 gồm các xã Long Đông, Trấn Yên, Tân Thành, Vũ Lễ và xã Đồng Ý thi công hoàn thành đóng điện toàn bộ công trình năm 2023; công tác đền bù GPMB dự án được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định; tuy nhiên do tuyến đường dây đi qua nhiều địa bàn, nhiều vị trí cột ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, mất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục hồ sơ; đến tháng 7/2024 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình được UBND huyện Bắc Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 05/7/2024. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Sơn đã phối hợp với Điện lực Bắc Sơn thực hiện chi trả xong tiền đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn thôn Nà Gõ, xã Tân Thành ngày 26/7/2024.

9. Lĩnh vực an ninh trật tự (01 ý kiến đang giải quyết)

- Đề nghị quan tâm giáo dục tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh và có biện pháp răn đe đối với học sinh các trường học khi tham gia giao thông (tình trạng lấn đường, dàn hàng 2, hàng 3, đi tốc độ nhanh):

Thời gian qua các lực lượng của Công an huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác bảo đảm TTATGT, trong đó tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng CSGT, trọng tâm là công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT. Tuy nhiên ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là một số thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển phương tiện còn chưa chấp hành các quy định về pháp luật giao thông....

Thực hiện Kế hoạch số 1086/KHPH-CAT-SGD-ĐT, ngày 28/3/2023 về phối hợp Tăng cường tuyên truyền, phối biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 504/KHPH-CAH-PGD-ĐT, ngày 15/4/2023 về phối hợp Tăng cường tuyên truyền, phối biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn 2022-

2025; Kế hoạch số 852/KH-CAT-PC08 ngày 23/02/2024 của Công an tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Kế hoạch số 254/KH-CAH ngày 08/03/2024 của Công an huyện Bắc Sơn về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Từ đầu năm học 2024-2025 Công an huyện đã phối hợp tuyên truyền trực tiếp các quy định pháp luật về TTATGT tại các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện với 10 buổi, với 5.150 lượt học sinh, cán bộ giáo viên nghe; tổ chức cho học sinh ký cam kết 1.539 lượt ký cam kết việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong 9 tháng năm 2024, đã lập biên bản 105 trường hợp là học sinh vi phạm và xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền là 117.000.000 đồng, phạt cảnh cáo 68 trường hợp.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Phòng: KT&HT; TC-KH; NN&PTNT; TN&MT; VH&TT; GD&ĐT; NV;
- Các đơn vị: CAH; TTDVNN; ĐLBS; PGD NHCSXH;
- VP HĐND và UBND huyện;
- ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lộc Quang Hoà